



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

อธิบดี พก.
รับ - ส่งที่.....
วันเดือนปี 27 มี.ค. 2563
เวลา..... น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๖๕
 ที่ พม ๐๗๐๑/ **๑๖๒๖** วันที่ **๒๗** มีนาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรณีภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีประกาศมาตรการการสลับวันทำงานและการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้มีการสลับวันทำงานครั้งละ ๒ วันทำการ และให้ผู้บังคับบัญชาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น ๒ ทีม ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

๑.๒ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค พบว่าสถิติของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ. สส.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง แถลงภายหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการ ศบค. ดังนี้

“จากนั้นอีก ๕ วันที่เหลือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ ถ้าเจ้าของกิจการ ถ้าสภาอุตสาหกรรม ถ้าสถานักธุรกิจทั้งหลาย ทุกคนร่วมมือกัน ปรับวิธีการทำงานทั้งหมดให้จันทร์ถึงศุกร์ถัดไป เป็นการทำงานที่บ้าน หรือ ทำงานเหลื่อมเวลา หรือ ทำงานน้อยลง เพื่อลดการแพร่เชื้อทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น”

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการกรมพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อ ๒ จึงเห็นสมควรเสนอให้ปรับลดจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากเดิมจัดให้มาทำงานร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากร ปรับลดเหลือร้อยละ ๑๐ ของจำนวนบุคลากร รายละเอียดตามรายชื่อแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ รายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ยึดถือตามมาตรการการสลับวันทำงานและการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. อนุมัติ

2. ดำเนินการตามระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)

(นางสาวสุกัญญา ทองเกษ)

เลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง ว่าง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สำนัก/กอง	ตำแหน่งว่าง
1	นางธนภรณ์ พรหมสุวรรณ	ข้าราชการ	อธิบดีสูง	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2	นางสาวอณิรา อินนท์	ข้าราชการ	รองอธิบดีต้น	รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3	นางณัฐอร อินทร์ศรีศรี	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4	นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร	ข้าราชการ	ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น)	กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
5	นางทศพร ศิริสินนอกตมกิจ	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6	นางสาวอภิญญา ศรีบุญเรือง	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	รักษาการผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
7	นางสาวพัชรีออร์ ภาพสุวรรณ	ข้าราชการ	ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น)	กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ	ผู้อำนวยการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
8	นางสาวธัญชนก ศรีอำพร	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
9	นางสาวสุกัญญา ทองเกษ	ข้าราชการ	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานเลขานุการกรม	เลขานุการกรม
10	นางสาวสมคิด ภูไพล	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
11	นางบุษยวรรณ ภัคสุวรรณ	ข้าราชการ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
12	นายณัฐกฤต โทณจันทร์	ข้าราชการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
13	นางสาวศยวรินทร์ ปิตขานนท์	ข้าราชการ	นักวิชาการหลักสูตรชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพัสดุ
14	นางสาวกนิษฐา ศรีประทีป	ข้าราชการ	นักวิชาการหลักสูตรชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพัสดุ
15	นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์อำไพ	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพัสดุ
16	นายศรายุทธ เทพวงษ์	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
17	นางสาวศิริทิพย์ ทองเหลา	ข้าราชการ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
18	นายพิศาล สุขใจธรรม	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
19	นางสาวสิริกร ทองเจริญ	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
20	นางพัชรินทร์ บิณฑ์บุญภาค	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
21	นางสาวฐาปนีย์ โชติรัตน์	ข้าราชการ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
22	นายสมพงษ์ บัวระภา	ข้าราชการ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	กองช่างเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
23	นายวิเชียร สรนางพทอง	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
24	นางอภิญญา เรืองงาม	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง
25	นางสาวจุฑามาศ ทิพย์สุเมธตา	พนักงานราชการ	นักสังคมสงเคราะห์	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการคลัง

ตำแหน่งว่าง 1 ระดับ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สำนัก/กอง	ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ
26	นางสาวแรมณีนทร์ คำทอง	พนักงานราชการ	นักวิชาการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพิเศษ
27	นางสาววศินี ทองอยู่	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพิเศษ
28	นางสาวปวีณา วารีย์	พนักงานราชการ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มงานพิเศษ
29	นางสาวอุษิณี โอบายะวาฑย์	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานธุรการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
30	นางทัศนีย์วรรณ กิตติเทพ	พนักงานราชการ	นักพัฒนาสังคม	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
31	นางสาวพิมพ์ฉวีรัตน์ อุบล	พนักงานราชการ	นักพัฒนาสังคม	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
32	นางลัดดา พวงไพโรจน์	พนักงานราชการ	นักพัฒนาสังคม	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์